

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1 นาย	เดชธรรม	ขุนทอง	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2 นาย	มนตรี	จงเรียงกลาง	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3 นางสาว	พุ่มพวง	จวงพันธ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
4 นางสาว	สุชาดา	ชูจันทร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
5 นางสาว	สิริวิมล	พูลสงค์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
6 นางสาว	กนกวรรณ	ไพนะริน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (สมุทรปราการ)
7 นางสาว	เกศรา	จันทร์เพชร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
8 นางสาว	กัณฑิภา	ทะนวนรัมย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
9 นางสาว	จารุวรรณ	อ่อนศรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
10 นางสาว	ธิดารัตน์	คำปลา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
11 นางสาว	ธิดารัตน์	สุวที	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
12 นางสาว	ปานิสร่า	ดิเรกโชติพงษ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
13 นางสาว	พัชรภรณ์	บุญศรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
14 นางสาว	พิยะดา	เจียงกุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
15 นางสาว	อารีรัตน์	วงษ์ไทรรัตน์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
16 นางสาว	แคทริยา	ลีเลา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (สมุทรปราการ)
17 นางสาว	สิวาพร	แสนคำปน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
18 นาย	สุวัฒน์ชัย	วิเศษดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบดิจิทัล
19 นาย	ธนพัฑ	วิลาลัย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์
20 นางสาว	เสาวคนธ์	ปานยิ้ม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ (สมุทรปราการ)
21 นางสาว	พิงฟ้า	ครองธรรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ (สมุทรปราการ)
22 นางสาว	ปิยะฉัตร	เทียมคง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
23 นางสาว	ปิยะดา	เทียมคง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
24 นาย	ราชนัน	ดวงศลา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
25 นางสาว	ลักขมณ	ลิกขากุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
26 นางสาว	เพชรรา	ศรีคุ้ม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สมุทรปราการ)
27 นางสาว	กนกวรรณ	เชื้อแถว	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สมุทรปราการ)

28	นางสาว	กัญญาณัฐ	คำทอง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (สมุทรปราการ)
29	นางสาว	จุฑามณี	นักสอน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (สมุทรปราการ)
30	นางสาว	ปลายฟ้า	ลัดกลาง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (สมุทรปราการ)
31	นาย	เจ	กะมุงกุล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (สมุทรปราการ)
32	นาย	ธนทัต	จุลพันธ์	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
33	นางสาว	กมลวรรณ	ใส่มีมวล	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (สมุทรปราการ)
34	นางสาว	ศิริวรรณ	แสงวงษ์	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (สมุทรปราการ)
35	นาย	ศรัณย์	จิตรตั้งประเสริฐ	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (สมุทรปราการ)
36	นางสาว	เกศกนก	เสาวัง	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
37	นางสาว	เพ็ญฟ้า	พันธ์จันทร์	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
38	นางสาว	ณิชชญา	พัฒนศรี	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
39	นางสาว	ปิยะวรรณ	มาหาร	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
40	นางสาว	อาทิตยา	สุขสวย	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
41	นาย	เมทินทร์	วิภาวสมบัติ	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
42	นาย	ตรีทิพนิภา	อ่มสุข	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
43	นาย	อมรินทร์	สังข์น้อม	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
44	นางสาว	ขวัญชนก	เวียงสิมา	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
45	นางสาว	รุ่งอรุณ	โพธิ์ทา	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
46	นาย	ดำรงศักดิ์	พูลสวัสดิ์	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
47	นาย	กิตติธร	นิลบดี	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (สมุทรปราการ)
48	นางสาว	ธรรมพร	ไทยเดช	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(โดยการเทียบโอน)
49	นางสาว	วิชิตา	ชัยชิด	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(โดยการเทียบโอน)
50	นางสาว	ณัฐกร	บัวจุม	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
51	นางสาว	บุญชริก	เย็นอารมณ์	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
52	นางสาว	ภูริชญ์	โชคธนราทิพย์	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
53	นางสาว	จุฬารัตน์	วานูนาม	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
54	นางสาว	ณัฐนิชา	อาดัม	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
55	นางสาว	นัตดารินทร์	อาดัม	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
56	นางสาว	ปิยะฉัตร	สุดเทศ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
57	นางสาว	พรรณนิภา	ฤทธิ์เดช	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
58	นางสาว	ภาริดา	กิตติยะ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
59	นางสาว	รัศมี	สะแอ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
60	นางสาว	รุจิรา	บุญพูนเลิศ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)

61	นางสาว	วนิดา	ทองแสง	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
62	นางสาว	ศิวพร	ทพณุสิทธิ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
63	นาย	ธสนัย	เส็งสุน	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
64	นาย	วรวิฒิ	ข้าทองทับ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (สมุทรปราการ)
65	นางสาว	มาตนา	บรรเทาพล	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
66	นางสาว	นุจชรี	จุนิยม	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สมุทรปราการ)
67	นางสาว	วรรณวิสา	ชมวิหค	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สมุทรปราการ)
68	นางสาว	อรอนงค์	ภักดี	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (สมุทรปราการ)
69	นางสาว	ญาณิกา	มุฮำหมัดซาเฮ็ด	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(โดยการเทียบโอน)
70	นางสาว	ลัดดาวัลย์	ปรีชา	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(โดยการเทียบโอน)
71	นาย	จิรายุ	กระแสโสม	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(โดยการเทียบโอน)
72	นาย	ธนา	รัตนเกียรติอำไพ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(โดยการเทียบโอน)
73	นาย	ปรีชา	รัตนเดชากุล	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(โดยการเทียบโอน)
74	นาย	อินทัช	เอกนัย	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(โดยการเทียบโอน)
75	นาย	ศักรินทร์	จาดทองคำ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สมุทรปราการ)
76	นาย	กฤษดา	ขันอาษา	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(โดยการเทียบโอน)
77	นาย	ชัชชัย	แฉล้มขันธ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(โดยการเทียบโอน)
78	นาย	นนธวัช	พลสุวรรณ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(โดยการเทียบโอน)
79	นาย	สหัสรัฐ	หิโรโตปะปะ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(โดยการเทียบโอน)
80	นาย	จิรกฤต	มูลเพ็ญ	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(โดยการเทียบโอน) (สมุทรปราการ)
81	นาย	ศุภากร	ตันตราชัย	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(โดยการเทียบโอน) (สมุทรปราการ)
82	นางสาว	ฐิติวรรณ	สมรัตน์	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
83	นางสาว	ณัฐมล	ยอดรัก	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
84	นางสาว	พิกุลแก้ว	ไชยโคตร	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
85	นางสาว	พิกุลทอง	ไชยโคตร	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
86	นางสาว	วรัญญา	ปะนัดเต	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
87	นางสาว	สิริกร	คณาค	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
88	นางสาว	อมรรัตน์	โพธิ์กลิ่น	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
89	นาย	กองทัพ	โตอุสารห์	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
90	นางสาว	ชลธิชา	หวันลุ่ม	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมุทรปราการ)
91	นางสาว	พุทธชาติ	แช่ตั้ง	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมุทรปราการ)
92	นางสาว	วิภาดา	ศรีตะวัน	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมุทรปราการ)
93	นางสาว	ศศิณา	จำปาทอง	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมุทรปราการ)

94	นางสาว	สลิลทิพย์	สุขแจ่ม	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมุทรปราการ)
95	นางสาว	กรองแก้ว	เสนาบุตร	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(โดยการเทียบโอน)
96	นางสาว	สิริรัตน์	แก้วเทียมบุตร	คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(โดยการเทียบโอน)
97	นางสาว	สุภัทรา	อ้อมใจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
98	นางสาว	ขวัญฤทัย	ภิเษก	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
99	นางสาว	จริญญา	จิตรศิลป์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
100	นางสาว	ณัฐธยาน์	สุพร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
101	นางสาว	นริศรา	มนิรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
102	นางสาว	นันทพร	แซ่อื้อ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
103	นางสาว	นันทิกานต์	เขยอักษร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
104	นางสาว	บุษบา	สุวรรณฤทธิ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
105	นางสาว	มินตรา	บุญยวุฒิ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
106	นางสาว	วริศรา	แก้วสน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
107	นางสาว	วาสนา	วิเศษวิสัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
108	นางสาว	หทัยภัทร	แสงตะวัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
109	นาย	สิริวุฒิ	ประเทืองจิตต์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมุทรปราการ)
110	นาย	ฐิติวัฒน์	ยอดเมธา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม